

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร(One page Summary)

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเสริมพลัง ภายใต้โครงการ ๑๐๐ ตำบลส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

ตามทีี่สำนักโภชนาการ มอบหมาย นางสาวใจรัก ลอยสงเคราะห์ ตำแหน่งนักโภชนาการ ปฏิบัติการ ร่วมลงพื้นที่กับคณะตรวจเยี่ยมเสริมพลัง ภายใต้โครงการ ๑๐๐ ตำบลส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้น เสริมพลัง ศูนย์อนามัยและพื้นที่เป้าหมาย ๑๐๐ ตำบลต้นแบบในการบูรณาการด้าน ส่งเสริมสุขภาพ ๕ กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี คณะ ตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีประกอบด้วยคณะตรวจเยี่ยมจากส่วนกลาง โดย นายแพทย์วิริยะ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ นักวิชาการรุ่นใหม่ (Young Blood) จากสำนัก/กอง วิชาการ คณะตรวจเยี่ยมจากศูนย์อนามัยเขตที่ ๕ ราชบุรี โดยนายแพทย์ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์ อนามัยที่ ๕ ราชบุรี คณะทำงานขับเคลื่อนระดับเขตและระดับจังหวัด รวมทั้งสิ้นประมาณ ๒๕ คน นั้น

ในการนี้นายภิกขุ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สุพรรณบุรี นายอำเภอสามชุก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามชุก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนเจดีย์ คณะกรรมการเครือข่ายร้านอาหารจังหวัดสุพรรณบุรี และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมให้การต้อนรับ โดยมีกิจกรรมหลัก ดังนี้

๑. ร่วมพิธีเปิดตลาดสดน้ำซึ้อระดับดีมาก (ห้าดาว) และสุดยอดส้มปี ๒๕๕๘ ณ ตลาดสดคุณ ยายจู้ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

๒. ร่วมพิธีทอดผ้าป่าขยะ “โครงการตลาดสดร่วมใจจัดการขยะเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพ พระเทพ ฯ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ ๖๑ ปี พิธีลงนามความร่วมมือ “ลด ละ เลิกใช้ ภาชนะโฟมบรรจุอาหารเพื่อสุขภาพดีของคนไทย โดยส่วนราชการในอำเภอดอนเจดีย์และชมรมตลาดสดน้ำซึ้อ อำเภอดอนเจดีย์ ปิดท้ายด้วยพิธีเปิดตลาดสดน้ำซึ้อวิถีไทย ณ ตลาดสดเมืองทอง อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัด สุพรรณบุรี

๓. ร่วมกิจกรรมตรวจเยี่ยมตำบลต้นแบบการบูรณาการงานด้านส่งเสริมสุขภาพ ๕ กลุ่มวัย และ อนามัยสิ่งแวดล้อม โดยเยี่ยมชมนิทรรศการและรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มวัย พร้อมเยี่ยม ครว้เรือนต้นแบบด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัด สุพรรณบุรี

สรุปผลการเรียนรู้จากการลงพื้นที่ มีดังนี้

1. การเตรียมตัว ดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่ ทั้งด้านการบริหารจัดการ การเดินทาง และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องของสำนักโภชนาการ เพื่อตอบข้อซักถามและข้อเสนอแนะให้พื้นที่
2. การเรียนรู้ ทำให้เห็นภาพการดำเนินงานของพื้นที่ โดยเน้นการวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ ร่วมกัน มีการส่งเสริมสุขภาพทั้งเชิงกระบวนการและเครื่องมือ ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของชุมชน โดยการนำเสนอในการตรวจเยี่ยม พื้นที่จะดำเนินงานในกลุ่มวัยเน้นตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง เช่น วัยเรียนเน้นเรื่องอ้วน และจมน้ำ ส่วนการนำมาปรับใช้กับการดำเนินงาน คือส่วนกลางควรวางแผน กำหนดนโยบาย แนวทางการ ดำเนินงานที่สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงและสามารถปฏิบัติได้สำหรับพื้นที่
3. ข้อเสนอแนะ มีประเด็นในส่วนของโภชนาการที่เป็นที่สนใจ ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ คือ เด็กไทยสูงสมส่วน และหญิงไทยแก่มีแดง ซึ่งนักวิชาการรุ่นใหม่ (Young Blood) ของสำนักโภชนาการ ควรจะ ศึกษางานของโภชนาการทุกกลุ่มวัยที่ทางสำนักโภชนาการดำเนินการ และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูล สำหรับตอบข้อซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะกับพื้นที่ต่อไป

นางสาวใจรัก ลอยสงเคราะห์ ผู้สรุปรายงาน